



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับประจำวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว หนุนช่วยเพศที่3 ดันผู้ชายนะยะอยู่หอพักหญิง

**มศว หนุนช่วยเพศที่3
ดันผู้ชายนะยะอยู่หอพักหญิง
แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันการแปลงเพศสำเร็จแล้ว
อธิการบดีมั่นใจไม่เกิดโกลาหลย่นทุกคนเท่าเทียมกัน
"พลเดช" ยังห่วงใยขอไปหารือกับทุกฝ่ายให้รอบคอบ**

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับค่านำหน้านาม เพื่อให้สิทธิกับผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิงแล้วมีทางเลือกใช้ค่านำหน้าว่า นางสาว หรือ นาง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งในหลายประเทศกฎหมายการเปลี่ยนชื่อนำหน้าของผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิงนั้นมีใช้มาหลายปีแล้ว คิดว่าเรื่องการเปลี่ยนค่านำหน้าจากนายมาเป็นนางหรือนางสาวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

แม้แต่ในมหาวิทยาลัยที่มีระบบหอพัก ตอนนี้ก็ต้องมาคุยกันเรื่องหอพักนิสิตที่เป็นเพศที่ 3 หากมีหลักฐานยืนยันทางแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์โมนถูกต้องชัดเจน คิดว่าเรื่องการเปลี่ยนชื่อนำหน้าจากนายมาเป็นนางหรือนางสาวตลอดถึงการเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในทางตรงข้ามหากนิสิตไม่แปลงเพศนั้น ทางมหาวิทยาลัยเองก็ไม่แน่ใจว่า นิสิตคนนั้นจะมีความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือยังมีความเป็นผู้ชายอยู่หรือไม่ และหากอนุญาตให้เข้าพักในหอพักหญิงจะเกิดความโกลาหลได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็ต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ด้วย แต่ในคนที่แปลงเพศแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ด้าน นายพลเดช ปิ่นประทีป รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีนางจรี วิจิตรวาทการ สนช. เตรียมเสนอร่าง พรบ.เกี่ยวกับค่านำหน้านาม เพื่อให้สิทธิกับผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิง มีทางเลือกใช้ค่านำหน้า "นางสาว" ว่า นางจรีอาจมองเห็นปัญหาว่า หลังผู้ชายแปลงเพศแล้วมีปัญหาดำเนินมาหลายอย่างในการดำรงชีวิต หากไม่เปลี่ยนค่านำหน้านามแต่ประเด็นแบบนี้เป็นเรื่องที่สังคมสนใจ จึงต้องฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อน เพื่อความ